

Công ty TNHH Minh Tiến:

# Đầu tư công nghệ không sảy để bảo vệ môi trường

Công ty TNHH Minh Tiến được thành lập tháng 9/2004, chuyên sản xuất phân NPK Thiên Nông. Ngoài ra, Công ty còn nhập khẩu một số loại phân bón và kinh doanh xăng dầu, vận tải. Nắm bắt được nhu cầu sử dụng phân NPK của thị trường trong tỉnh Thanh Hoá, Công ty đã mạnh dạn mua lại toàn bộ dây chuyền sản xuất phân bón NPK của một công ty khác, với mong muốn sản xuất ra nhiều loại phân NPK Thiên Nông phục vụ nông dân.

Trải qua hơn 5 năm hoạt động, sản phẩm mang nhãn hiệu phân lân NPK Thiên Nông đã có mặt ở khắp miền quê các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Ninh Bình. Sản phẩm phân Thiên Nông của Minh Tiến sử dụng một số chủng loại vi sinh vật của nước ngoài kết

hợp với các enzym hỗ trợ và các nguyên tố vi lượng. Đến nay Công ty đã sản xuất được 10 loại phân NPK Thiên Nông: 10-10-5; 6-9-3; 3-2-3; 8-2-8; 12-2-10... Tuy thời gian chưa dài, song sản phẩm của Công ty đã chinh phục được người nông dân không chỉ bằng hiệu quả sản xuất mà còn có tác dụng tốt trong việc bảo vệ môi trường, phục hồi đất đai.

Để sản xuất bền vững và bảo vệ môi trường, Công ty Minh Tiến đã đầu tư thêm 1,5 tỷ đồng mua dây chuyền sản xuất phân bón NPK không sảy của Công hoà Liên bang Đức, công suất 10.000 tấn/năm. Khi nguyên liệu đưa vào dây chuyền phối trộn, sẽ có hệ thống quạt hút bụi, hệ thống rung và hệ thống thông gió dẫn bụi xuống cống ngầm. Nhờ vậy mà bụi không phát tán ra xung quanh và

không gây mùi hôi khó chịu.

Anh Hoàng Văn Cường, chuyên viên kỹ thuật của Công ty cho biết: "Dây chuyền sản xuất phân bón được trang bị 2 máy nghiền, máy ép, máy rung, máy hút bụi, máy bơm và bể lọc hiện đại. Vì vậy, khi sản xuất không gây ra tiếng ồn, hay phát tán mùi hôi, bụi ra xung quanh. Đó là tính năng vượt trội của công nghệ sản xuất phân bón không sảy".

Bà Lê Thị Thảo, Giám đốc công ty cho biết thêm: "Việc bảo vệ môi trường đối với một doanh nghiệp là vấn đề sống còn. Chúng tôi không chỉ xem đây là nhiệm vụ bắt buộc mà còn đầu tư lớn, mua công nghệ, máy móc và thiết bị bảo vệ môi trường để sản xuất được bền vững".

Không chỉ đầu tư công nghệ, việc duy trì vệ sinh công nghiệp trong Công ty luôn được đảm bảo. Tổ vệ sinh 5 người thường xuyên quét dọn, thu gom rác thải. Không chỉ vậy, Công ty còn phát động mỗi tháng làm tổng vệ sinh khu sản xuất và toàn bộ Nhà máy một lần. Hàng năm, Công ty Minh Tiến đã đầu tư cho việc bảo vệ môi trường, vệ sinh Nhà máy tới vài trăm triệu đồng. Với những thành tựu đạt được, Công ty Minh Tiến đang cố gắng phấn đấu để các sản phẩm phân NPK mang thương hiệu Thiên Nông ngày càng có uy tín trên thị trường, xứng đáng là người bạn đáng tin cậy của bà con nông dân.



Một góc dây chuyền sản xuất phân bón NPK Thiên Nông không sảy

**Doãn Xuân**

CHUYÊN MỤC ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI SỰ HỢP TÁC CỦA VĂN PHÒNG MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP